



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๐๙๘

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการจัดโซนพื้นที่บริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วย

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศไทยประจำวันวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๔ มีผู้ป่วยรายใหม่ ๒,๑๗๙ คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๕๙,๖๘๗ คน หายป่วยแล้ว ๓๓,๕๕๑ คน ผู้เสียชีวิต ๑๕ คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม ๑๖๓ คน มีผู้ป่วยยังรักษาอยู่ ๒๕,๙๗๓ คน แบ่งเป็นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๒๐,๓๐๘ คน และโรงพยาบาลสนาม ๕,๖๖๕ คน ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่มีอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจ ๑๖๙ คน จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพฯ และ จ.นนทบุรี มีจำนวนผู้ป่วยสะสม ๑๖,๘๙๕ คน ภาคเหนือ ๕,๗๑๑ คน ภาคกลาง ๓๑,๐๗๒ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒,๔๙๙ คน และภาคใต้ ๓,๕๐๐ คน ขณะที่จำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เข็มแรกสะสม ๑,๒๒๗,๐๓๒ คน และเข็มที่ ๒ สะสม ๒๑๔,๖๔๔ คน

- ผู้เสียชีวิต ๑๕ คน ภาพรวมเป็นชาย ๙ คน หญิง ๖ คน อยู่ในกรุงเทพฯ ๙ คน นครสวรรค์ ๒ คน ชัยภูมิ เพชรบุรี สมุทรปราการ และสระบุรี จังหวัดละ ๑ คน ช่วงอายุ ๒๔-๘๘ ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ มะเร็ง ความเสี่ยงส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวและที่ทำงาน ไปสถานที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง หรือตลาด ระยะเวลาที่ทราบผลติดเชื้อถึงเสียชีวิต อยู่ที่ ๑-๖ วัน ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่สั้นและส่วนใหญ่อยู่ในสัปดาห์แรก

- ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) วิเคราะห์สถานการณ์รายจังหวัด โดยในกรุงเทพฯ พบผู้ป่วยมากที่สุดในวันที่ ๒๔ เม.ย.ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ติดเชื้อโควิด-๑๙ จากคลัสเตอร์ใหม่ ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๗ เม.ย. จำนวน ๑๐,๐๖๙ ราย ๑๐ อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในประเทศรายใหม่สูงสุด ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๖๔ ได้แก่ (๑) กรุงเทพฯ ๙๙๓ ราย (๒) นนทบุรี ๑๔๙ ราย (๓) สมุทรปราการ ๙๓ ราย (๔) ปทุมธานี ๙๓ ราย (๕) ชลบุรี ๘๐ ราย (๖) สุราษฎร์ธานี ๖๒ ราย (๗) สมุทรสาคร ๖๑ ราย (๘) เชียงใหม่ ๖๐ ราย (๙) นครราชสีมา ๓๓ ราย และ (๑๐) พระนครศรีอยุธยา ๓๐ ราย

๑.๒ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการบริหารจัดการเตียงว่าทั้ง ๑๓ เขตสุขภาพ มีเตียงทั้งหมด ๔๔,๕๖๐ เตียง ครองเตียงไปแล้ว ๒๑,๖๙๕ เตียง พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๓ หรือกรุงเทพฯ มีเตียง ๑๒,๖๗๙ เตียง ครองเตียง ๗,๙๕๙ เตียงว่าง ๔,๗๒๐ เตียง โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนยังมีเตียงว่างจำนวนมาก ส่วนหนึ่งยังเข้าไม่ได้เพราะทยอยนำเข้า สำหรับเตียงห้องความดันลบ (AIIR-ICU) และเตียงห้อง Modified AIIR ดูแลผู้ป่วยหนัก มีผู้ป่วยครองเตียงแล้วร้อยละ ๗๐-๘๐ ถึงจุดที่ต้องหาสำรอง ส่วนหนึ่งจึงต้องนำผู้ป่วยที่ใกล้หายไปอยู่หอผู้ป่วยสามัญมากขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จำเป็นจริง ๆ

- ขณะนี้ในกรุงเทพฯ ได้แบ่งโซนบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ เป็น ๗ โซนตามพื้นที่ คือ โซนที่ ๑ โรงพยาบาล (รพ.) พระมงกุฎเกล้า และ รพ.ราชวิถี รับเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ และช่วยดูแล รพ.เล็ก โซนที่ ๒ รพ.จุฬาลงกรณ์ ดูแลรับผิดชอบโซนใต้ โซนที่ ๓ รพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ร่วมกับ รพ.ภูมิพล ดูแลรับผิดชอบโซนเหนือ โซนที่ ๔ รพ.รามธิบดีจ๊กกรีนฤพดินทร์ ดูแลรับผิดชอบโซนตะวันออก โซนที่ ๕ รพ.ศิริราช ดูแลรับผิดชอบโซนตะวันตก โซนที่ ๖ รพ.วชิรพยาบาล ทั้ง ๖ โซนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลประชาชนได้ดีที่สุด และโซนที่ ๗ รพ.ภาคเอกชน จะมีระบบดูแลในเครื่องกันเอง หากจำเป็นต้องข้ามโซนจะประสานมาศูนย์บริหารจัดการที่ รพ.ราชวิถี ส่วนระยะเวลาการรอเตียง หากเข้าระบบจะเร่งบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับบริการภายใน ๔๘ ชั่วโมง

๑.๓ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เม.ย.๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. มี ๖๓ จังหวัดทั่วประเทศ ที่มีบtlงโขษ ภูมิประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรือสถานที่สาธารณะ

๑.๔ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ได้หารือเรื่องการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยที่ประชุมมีมติจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากวันที่ ๑๗ พ.ค. เป็นวันที่ ๑ มิ.ย.๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อาจมีความรุนแรงมากขึ้นและจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองแสดงความห่วงใยในบุตรหลาน

- เพื่อไม่ให้เกิดการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน ศธ.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ ช่วงเวลาจากวันที่ ๑๗-๓๐ พ.ค.๖๔ ให้สถานศึกษา ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่น ๆ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน, สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน, ครูอาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน, จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียนซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ศธ. กล่าวว่า ขอความร่วมมือผู้ที่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนาม ขออย่าปฏิเสธ เพราะทุกแห่งมีระบบการรักษาที่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ช่วง ๔-๕ วัน ที่มีผู้ป่วยตกค้างกว่า ๒,๕๐๐ คน ได้แก้ปัญหาเตียงเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยที่อาคารนิมิบุตรในวันที่ ๒๙ เม.ย.นี้ เพื่อเป็นศูนย์ประสานส่งต่อ ซึ่งผู้ป่วยทุกรายจะเข้ารับการรักษาได้ทั้งหมด รวมถึงบริการตรวจยืนยันผลโควิด-๑๙ ในลักษณะ One stop service กรณีที่มีผู้เสียชีวิตที่บ้านระหว่างรอเตียง ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน ส่วนจะมีการจ่ายเงินชดเชยหรือไม่ ต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

๒.๒ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สิ่งที่ต้องพึงระวังในขณะนี้ คือ สายพันธุ์ B.๑.๑.๗ ที่เข้ามาในประเทศไทย การระบาดรอบนี้มีผู้ป่วยหนักมากขึ้น เฉพาะที่ รพ.ศิริราช ในขณะนี้พบ ๑ ใน ๔ ของผู้ป่วยที่นำส่งเข้ามามีภาวะปอดอักเสบ แนวโน้มที่มีผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและการใช้ท่อผู้ป่วยวิกฤติ หรือห้องไอซียูเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะมีผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้เสียชีวิตอายุน้อยลงมากขึ้น เนื่องจากพบผู้ป่วยหลายคนติดเชื้อเพียง ๗ - ๑๐ วัน ก็เสียชีวิต

๒.๓ น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุได้รับการติดต่อจากคนใกล้ชิดผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ อาศัยอยู่ย่านบางบอน มีอาการแน่นหน้าอก จึงไปตรวจเชื้อที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ย่านบางแค เมื่อผลตรวจออกมาพบติดเชื้อโควิด-๑๙ แต่ รพ.ระบุไม่มีเตียงและให้ผู้ป่วยกลับบ้าน หากเป็นเช่นนั้นจริงย่อมเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งเห็นว่ากรณีในลักษณะนี้ กทม.ควรประสาน รพ.ในกรุงเทพฯ ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการประสานส่งต่อผู้ป่วย และไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อกลับบ้าน เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อให้สมาชิกในบ้าน และชุมชน จนแพร่เชื้อในวงกว้าง ยากแก่การควบคุม ขณะเดียวกันเห็นว่า กทม.ควรมีบทลงโทษ รพ.ที่ปล่อยผู้ป่วยติดเชื้อกลับบ้าน โดยไม่รายงานเพื่อประสานส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานของ กทม.ที่มีหน้าที่

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- เชื่อว่าในขณะนี้ทุกคนต่างหวาดกลัวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในระลอก ๓ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และในแต่ละวันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาชนทุกคนมีความระมัดระวังป้องกันตนเอง ทั้งการล้างมือ การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์เช่นนี้เห็นว่าการจะนำกฎหมายมาบังคับใช้ เช่น กรณีประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ

หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรือสถานที่สาธารณะ ในช่วงเวลาที่ประชาชนทุกคนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อยู่แล้ว ก็ควรพิจารณาอย่างเหมาะสม ที่สำคัญต้องสร้างความกระจำงให้ประชาชน เพื่อป้องกันความสับสนและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในขณะนี้ยังไม่น่าไว้วางใจ จึงสนับสนุนให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค ขณะเดียวกันสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียนที่ต้องอยู่รวมกันในสถานศึกษา ซึ่งมีความเสี่ยงในการติดต่อและกระจายเชื้อได้ง่าย แต่ขอให้พิจารณาจัดเตรียมวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ สำนักงานแพทย์ สำนักงานมัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเตียงและระบบส่งต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของ กทม. เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

๕.๒ สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรูปแบบจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด กทม.ที่สอดคล้องกับบริบทและประกาศของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวทางสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง กรณี ศบค. มีมติให้เลื่อนวันเปิดเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ และแผนการจัดการเรียนการสอนขดเซยให้ครบตามหลักสูตร เพื่อไม่ให้กระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.js๑๐๐.com, www.innnews.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me